



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 2/10, UBND tỉnh họp nghe các dự thảo: đề án thí điểm tập trung, tích tụ ruộng đất, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2017 đến năm 2020 (đề án thí điểm tích tụ ruộng đất); đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2018; quy định một số nội dung về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) thuộc thẩm quyền

(Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÀN

91 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình được UBND

tỉnh tổ chức sáng ngày 2/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ

tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tới dự. 15 năm qua, Thái Bình đã chủ động khắc phục

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

Giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III/2017

(Xem tin trang 4)



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ký kết chương trình, quy chế phối hợp

Chiều ngày 2/10, Hội Nông dân tỉnh và Công an tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự. Theo chương trình, Hội Nông dân tỉnh và Công an tỉnh sẽ thường xuyên phối hợp trong các hoạt động, đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ,

hội viên, nông dân trong toàn tỉnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức

(Xem tiếp trang 4)
THUY DUNG - MAI THƯ

► Hoạt động vui tết Trung thu

● Tối ngày 1/10, Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh tổ chức chương trình vui tết Trung thu vầng trăng yêu thương 2017. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự. Chương trình vui tết Trung thu vầng trăng yêu thương 2017 được tổ chức với nhiều hoạt động như cắm trại thu, biểu diễn múa lân sư tử, văn nghệ, phá cỗ trung thu... Nhân dịp này, các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ chương trình đã tặng 168 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật thuộc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, Làng trẻ em SOS, Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong chùa Từ Xuyên (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình)... Các hoạt động được tổ chức tại chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời, giúp các em được đón tết Trung thu 2017 thực sự đầm ấm, vui tươi và nhiều ý nghĩa, qua đó góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHỎNG VIÊN

► Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

● Chiều ngày 2/10, tại Trường THCS Phong Huy Lĩnh, UBND huyện Đông Hưng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc điểm tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Hoạt động của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời bao gồm: xây dựng chương trình, chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển hệ thống phát thanh, truyền hình; treo, dán các khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền sâu rộng về chủ đề và các hoạt động của tuần lễ; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh xây dựng và triển khai hiệu quả các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập... Với chủ đề "Học tập để phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân", tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 của huyện Đông Hưng sẽ diễn ra từ ngày 2 - 8/10. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp huyện Đông Hưng đã trao tặng 950 đầu sách cho một số trường học trên địa bàn.

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN - DẶNG ANH

► Dự kiến trao giải cho 126 đề tài, giải pháp sáng tạo khoa học

Chiều ngày 2/10, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật lần thứ VII và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên đồng tỉnh lần thứ III hợp thống nhất kết quả chấm điểm, xếp loại các đề tài, giải pháp, sản phẩm, mô hình tham gia hội thi, cuộc thi. Trải qua các vòng sơ khảo, chung khảo và hội đồng, 126 đề tài, giải pháp, sản phẩm, mô hình tham dự hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật lần thứ VII và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên đồng tỉnh lần thứ III được Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo lựa chọn và dự kiến trao giải, trong đó có 60 đề tài, giải pháp của hội thi và 66 sản phẩm, mô hình của cuộc thi. Trong số 60 đề tài, giải pháp của hội thi, dự kiến sẽ trao 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba, 24 giải khuyến khích. Về cuộc thi, dự kiến sẽ trao 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất của 5 lĩnh vực, 10 giải nhì, 20 giải ba và 30 giải khuyến khích. Trong các đề tài, giải pháp, sản phẩm, mô hình dự kiến đạt giải, nhiều giải pháp, sản phẩm đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Tại cuộc họp, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo hội thi, cuộc thi đã trao đổi, thảo luận kết quả chấm điểm, xếp loại các đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm thuộc các lĩnh vực dự thi. Dự kiến, thời gian trao giải hội thi, cuộc thi sẽ tổ chức vào tháng 11/2017.

HOANG LANH

● Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 961 triệu USD

9 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các sở, ngành của tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại để lấy ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, nhiều ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp đã được giải đáp và tháo gỡ như những vướng mắc trong thủ tục hải quan, phân luồng tờ khai, công tác khai báo hải quan, giá hạn kho bãi, thời gian thông quan...



Dây chuyền sản xuất sợi polyester ở Công ty TNHH Hợp Thành.

Kết quả 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 961 triệu USD. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh tăng như xơ, sợi, dệt các loại...

THU THÚY

● Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế

Đây là một trong những chương trình được Cục Thuế tỉnh tổ chức 1 năm/lần nhằm giải đáp những vướng mắc và hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình chấp hành chính sách, pháp luật thuế, từ đó góp phần hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, từ ngày 2 - 6/10, Cục Thuế tỉnh và chi cục thuế các huyện, thành phố thực hiện tiếp nhận, giải đáp các ý kiến vướng mắc của người nộp thuế về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và tiếp nhận các ý kiến liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế của cán bộ, công chức ngành Thuế. Việc tiếp nhận và giải đáp các ý kiến của người nộp thuế sẽ được thực hiện thông qua hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế, lắng nghe và trả lời ý kiến qua website của Cục Thuế tỉnh, qua điện thoại của cơ quan thuế các cấp.

MINH HƯƠNG

Thị trường đồ chơi trung thu CÓ GÌ MỚI?

(Xem trang 3)



Tiết kiệm điện trong sản xuất công nghiệp

(Xem trang 2)